
Stjórnarfundur 17. Janúar 2018. 

Mætt: Vala, Sigurþór, Anna María, Steindór, Sibba, Gunnrún, Anna Gunnlaugs, Harpa, Hilmar, Árni, 

Unnur. 

1. Ný þrekaðstaða í Vatnaveröld. 

Stjórnin hóf fundinn með skoðunarferð  

Jóni og Steindóri gefið leyfi til að panta búnað í æfingasal og senda sunddeild Keflavíkur 

reikninginn en sunddeildin ætlar að gefa Sundráði ÍRB búnaðinn. 

 

2. Keppnis-og æfingaferðir.  

Keppnisferð til Lyngby á morgun, níu sundmenn, tveir fararstjórar og Steindór fara í ferðina. 

Keppnisferð til Canet í S-Frakklandi 9. -10. Júní, fyrir sundmenn fædda 2000, mætingakröfur 

eru í ferðina og lágmörk sem þjálfari ákveður.  

 

3. Mót framundan. 

Speedomót, búið að senda út upplýsingar til SSÍ. Skráningarfrestur 29. Janúar. Panta þarf 

verðlaun og mat. Sibba talar við Hafstein um bekki og brú, Árni athugar með lyftara, Harpa 

setur upp starfsmannaskjal.  

Páskamót 21. mars, Anna pantar páskaegg.  

 

4. Önnur mál 

Rætt að það kom á óvart að sjá bæjarstjórann afhanda 300 þús til bikarmeistara í körfubolta, 

við vorum bikarmeistarar bæði karla og kvenna 2016 fengum ekki neitt þá. Sibba ætlar að 

spyrjast fyrir um reglur varðandi þetta.  

 

Getum bætt við sundmönnum, ætlum að auglýsa prufudag fljótlega.  

 


